



Hiểu Rõ Quyền Di Trú và Biện Pháp Bảo Vệ Của Quý Vị Theo Luật Pháp

Quý vị có quyền nộp đơn đăng ký và đảm bảo nhà ở mà không cần chia sẻ tình trạng di trú của mình. Luật pháp California nghiêm cấm các nhà cung cấp dịch vụ nhà ở hỏi về tình trạng di trú của quý vị trừ khi quý vị đang nộp đơn đăng ký nhà ở giá cả phải chăng do chính phủ liên bang tài trợ. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ nhà ở không được quấy rối hoặc đe dọa quý vị bằng cách đe dọa hoặc chia sẻ thông tin về tình trạng di trú của quý vị cho Cơ Quan Thực Luật Thi Di Trú và Hải Quan (Immigration and Customs Enforcement, ICE), cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ khác.

Quý vị có quyền được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp. Luật và quy định liên bang đảm bảo quyền của tất cả mọi người kể cả người nhập cư không có giấy tờ đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp.

Quý vị có quyền được làm việc ở nơi không có hành vi quấy rối và phân biệt đối xử. Theo luật pháp California, quý vị được bảo vệ khỏi hành vi quấy rối và phân biệt đối xử dựa trên nguồn gốc quốc gia, tổ tiên, chủng tộc, sắc tộc và các đặc điểm được bảo vệ khác. Chủ sử dụng lao động của quý vị không được đe dọa sẽ gọi điện cho cơ quan di trú để trả thù vì quý vị đã báo cáo hành vi quấy rối hoặc phân biệt đối xử tại nơi làm việc. Chủ sử dụng lao động của quý vị cũng không được phép hỏi hoặc tìm hiểu về tình trạng di trú của quý vị, trừ khi họ phải làm như vậy để tuân thủ luật và quy định di trú liên bang và quý vị không bắt buộc phải chia sẻ thông tin này.

Quý vị có quyền yêu cầu các công ty dừng việc bán dữ liệu hoặc xóa dữ liệu của quý vị. Điều quan trọng là quý vị phải hiểu rõ quyền riêng tư về dữ liệu của mình và từ đó có thể giúp giảm thiểu số lượng công ty lưu trữ hoặc bán dữ liệu về mình. Để biết thông tin và cách thực hiện các quyền này, hãy truy cập oag.ca.gov/privacy/ccpa.

Quý vị có quyền mời luật sư. Nếu bị cảnh sát bắt giữ, quý vị có quyền được yêu cầu luật sư do chính phủ chỉ định. Nếu bị ICE giam giữ, quý vị có quyền được tham khảo ý kiến luật sư nhưng chính phủ không có nghĩa vụ phải cung cấp luật sư cho quý vị. Quý vị có thể yêu cầu danh sách các lựa chọn thay thế miễn phí hoặc có chi phí thấp. Để tìm tổ chức hỗ trợ pháp lý gần quý vị, hãy truy cập lawhelpca.org.

Quý vị có quyền được tiếp cận báo cáo của cảnh sát. Các cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương không được từ chối cho nạn nhân của tội phạm tiếp cận báo cáo tội phạm của họ chỉ vì nạn nhân không thể xác minh tình trạng hợp pháp của mình tại quốc gia này.

Con em quý vị có quyền được tiếp cận chương trình giáo dục công miễn phí bất kể tình trạng di trú. Các em cũng có quyền được học tập trong môi trường học tập tại các trường công không có hành vi phân biệt đối xử, quấy rối, bắt nạt và đe dọa. Trường học phải chấp nhận nhiều loại giấy tờ từ phụ huynh hoặc người giám hộ của học sinh để chứng minh độ tuổi và nơi cư trú. Không cần cung cấp thông tin về tình trạng công dân/di trú để ghi danh nhập học. Quý vị không phải chia sẻ thông tin về hộ chiếu hoặc thị thực, hoặc về tình trạng di trú của trẻ, phụ huynh, người giám hộ hoặc thành viên gia đình khác. Và quý vị không phải cung cấp số an sinh xã hội hoặc thẻ khác để ghi danh hoặc để nhận bữa sáng và bữa trưa miễn phí hoặc giảm giá tại trường.

Cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương không được yêu cầu quý vị cung cấp tình trạng di trú cho mục đích thực thi pháp luật về di trú. Luật pháp California nghiêm cấm cơ quan thực thi pháp luật hỏi về tình trạng di trú của một người cho mục đích thực thi pháp luật về di trú.



Cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương không được chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị cho mục đích thực thi pháp luật về di trú. Trong đó bao gồm thông tin về địa chỉ nhà riêng hoặc nơi làm việc của quý vị cho mục đích di trú, trừ khi thông tin đó được công khai hoặc trừ khi thông tin đó liên quan đến vụ bắt giữ hình sự trước đây, các bản kết án hoặc tiền án tương tự.

Cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương không được hỗ trợ ICE trong việc thực thi pháp luật về di trú, với rất ít trường hợp ngoại lệ. Điều này có nghĩa là cơ quan thực thi pháp luật của tiểu bang và địa phương không được điều tra, không được thẩm vấn, không được bắt giữ và không được giam giữ quý vị trừ khi họ thuộc lực lượng đặc nhiệm liên bang chung, trong đó mục đích chính của lực lượng đặc nhiệm không phải là thực thi pháp luật về di trú.

Nguồn Trợ Giúp Di Trú

- Law Help CA: lawhelpca.org
- Trợ Giúp về Luật Di Trú: immigrationlawhelp.org

Báo Cáo Khiếu Nại

- Nếu quý vị cho rằng quyền của mình đã bị vi phạm, hãy báo cáo với Sở Tư Pháp California theo địa chỉ oag.ca.gov/report.
- Nếu quý vị cho rằng mình bị phân biệt đối xử, quấy rối hoặc trả thù, hãy báo cáo với Sở Dân Quyền California theo địa chỉ civildrights.ca.gov/complaintprocess/.